

“โอเชียน พรอพเพอร์ตี้” บุกตลาดขอนแก่น รับเมกะโปรเจกต์รัฐต้นดีมานด์ที่อยู่อาศัยคึกคัก เปิดตัวคอนโดโลว์ไรส์ “โอเชียน เรสซิเดนซ์ มิตรภาพ-ขอนแก่น” มูลค่า 350 ล้านบาท

✖
✖
โอเชียน พรอพเพอร์ตี้ ตามรอยเมกะโปรเจกต์รัฐ รุกขอนแก่น ผุดโครงการ ‘โอเชียน เรสซิเดนซ์ มิตรภาพ – ขอนแก่น’ คอนโดมิเนียมโลว์ไรส์ เจาะกลุ่มระดับกลาง-ล่าง มูลค่าโครงการ 350 ล้านบาท แรงขับเคลื่อนเมกะโปรเจกต์ ส่งผลดีมานด์ที่อยู่อาศัยคึกคัก

ดร.ธีระชัย พิพิศุภผล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเชียน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด เปิดเผยว่า แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ต่างจังหวัดเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดหัวเมืองใหญ่อย่าง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีปัจจัยบวกด้านการลงทุนโครงการเมกะโปรเจกต์ของภาครัฐที่มีแผนการพัฒนาเมือง ทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ทั้งทางบกและทางอากาศ ได้แก่ ขอนแก่นซิตีบัส รถไฟทางคู่ เส้นทางช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น และรถไฟฟ้ารางเบา (LRT) สายเหนือใต้ สำราญ-ท่าพระ ซึ่งจะเป็นรถไฟฟ้ารางเบาสายแรกของไทย

รวมถึงการขยายสนามบินขอนแก่น เพื่อยกระดับเป็นสนามบินนานาชาติ อีกทั้งการพัฒนาาระบบการศึกษา และตั้งเป้าให้เป็นเมืองศูนย์กลางของบริการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล ซึ่งเป็นปัจจัยนำไปสู่ความต้องการที่อยู่อาศัยในขอนแก่นเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้เปิดโครงการแรกในจังหวัดขอนแก่น ภายใต้ชื่อ “โอเชียน เรสซิเดนซ์ มิตรภาพ -ขอนแก่น” มูลค่าโครงการ 350 ล้านบาท พัฒนาเป็นคอนโดมิเนียมโลว์ไรส์ สูง 8 ชั้น จำนวน 223 ยูนิต บนเนื้อที่ 2 ไร่ 23 ตารางวา มีขนาดห้องชุดแบบ 1 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 23.5 – 34.5 ตารางเมตร ราคาขายเริ่มต้น 1.09 ล้านบาท และภายในโครงการประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลางแบบครบครันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ปัจจุบัน อาทิ สระว่ายน้ำ Infinity Edge Pool สุนทรียภาพแบบไร้ขีดจำกัด, ฟิตเนส, Co-working space, ที่จอดรถ อีกทั้งยังร่วมรื่นด้วยสวนธรรมชาติทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น Sunken Zen Garden พร้อมอุ่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานทั้งระบบกล้องวงจรปิด, ระบบการ์ดเข้า-ออกโครงการ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

“จากอันติสงส์ของแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของภาครัฐในจังหวัดขอนแก่น ส่งผลให้มีความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ และด้วยทำเลที่ตั้งโครงการที่เดินทางสะดวกสบาย ใกล้มหาวิทยาลัยขอนแก่น, โรงพยาบาลราชพฤกษ์แห่งใหม่, สนามบินขอนแก่น และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น และในอนาคตจะใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าวางเบา (ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการปลายปี 62) โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา,บุคลากรด้านการศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งคาดว่าโครงการน่าจะได้รับตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้ โครงการจะเริ่มการก่อสร้างในไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 และคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเข้าอยู่ประมาณไตรมาส 4 ปี 2561” ดร.ธีระชัย กล่าวปิดท้าย

ข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการ โอเชียน เรสซิเดนซ์ มิตรภาพ – ขอนแก่น และข้อมูลโครงการต่างๆ ของ บริษัท โอเชียน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.oceanproperty.co.th หรือ โทร. 02-038-5555 และสามารถติดตามข่าวสารได้ที่

เฟสบุ๊ค <https://www.facebook.com/OceanProperty/>

อินสตาแกรม <https://www.instagram.com/oceanproperty/>

ไลน์ @oceanproperty